

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง)

นายโกศล หนุกกลิ่น



นายโกศล หนุกกลิ่น เกิดเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๐ อายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรสุราษฎร์ธานี ระดับอนุปริญญา สาขาพืชศาสตร์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)

**ประวัติการทำงาน**

เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรให้ความรู้  
เรื่องการแก้ปัญหา EMS ให้พนักงาน บจก.โกเรเบสท์คอร์โพเรชั่น และเกษตรกรจากจังหวัดตรัง  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการเลี้ยงกุ้งและภาพรวมสถานการณ์กุ้งไทย  
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง  
ลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการขับเคลื่อนกุ้ง กรมประมง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  
รองประธานสหกรณ์ปาล์มสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

**ผลงานทางวิชาการ**

เป็นเกษตรกรผู้ทดลองนำกุ้งขาวแวนาไม มาเลี้ยงเป็นรายแรกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นเกษตรกรผู้คิดค้นและทดลองการเลี้ยงกุ้งระบบน้ำหมุนเวียนร่วมกับการปล่อยปลาชนิดจรดดา  
เป็นเกษตรกรผู้คิดค้นสูตรในการทำน้ำมะนาวหมักทดแทนการใช้โปรไบโอติกและการใช้วิตามินซี  
เป็นเกษตรกรผู้นำของเสียในระบบการเลี้ยง ซากกุ้ง เปลือกกุ้ง ซากปลา จากระบบการเลี้ยงเพื่อ  
นำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในสวนปาล์ม และเป็นเกษตรกรเลี้ยงแบบผสมผสาน ในพื้นที่ ๒๔๕ ไร่

มีการเลี้ยงกุ้งขาว เลี้ยงปลานิล และสวนปาล์ม

### ผลงานทางสังคม

เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่องานสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานวันกุ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรที่มาดูงาน ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จากสหกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการนาแปลงใหญ่กุ้งทะเล เปิดฟาร์มของตนเองให้เป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่ต้องการมาศึกษาดูงาน ให้โอกาสนักศึกษาสาขาประมงจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้ามาฝึกงานในฟาร์มได้ เป็นผู้นำในการจัดหา รวบรวม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ดำเนินการเดินสายประชาสัมพันธ์ผลผลิตกุ้งไทยให้กับตลาดต่างประเทศให้เห็นศักยภาพการผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ ในเมืองจางเจียง มณฑลกว่างตุง พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นผู้นำในการริเริ่มพาสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ติดต่อครุฑการบินไทยในการหาช่องทางระบายผลผลิตกุ้งไทยให้กับตลาดต่างประเทศให้เห็นศักยภาพการผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

### ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนสถานที่ฝึกงานและสหกิจให้กับนักศึกษา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน ต่อเนื่องทุกปี เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมรุ่น ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้คำปรึกษาระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และการเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาดุษฎีศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป